
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 846 — 541. mál.

Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um innkaup ríkisspítala.

Frá Lúðvík Bergvinssyni.

Hversu hátt hlutfall, tiltekið í prósentum eða krónum af heildarfjárhæð, af innkaupum
ríkisspítalanna eru samkvæmt útboði?


